

ลั่นสิ้นปีคนจนลด50%

รว.คลังตีปีบผลงาน4ปี บิ๊กตุ้ยนม.44อุ้มทิวัดิจิทัล ชายทุเรียนให้เงินโต774%

พณ.เผยส่งออก เม.ย.โต 12.3% คาดทั้งปีมากกว่า 8% ทุเรียนไทยไปขายจีนขยายตัว 774% ชุนคลังตั้งเป้าคนจนหมดไปในปีนี้อ้อยละ 50 'บิ๊กตุ้ย'จ่อใช้ ม.44 อุ้มทิวัดิจิทัล ลั่นต้องดีขึ้น ปลื้ม ศก.ไตรมาสแรกโต 4.8% (อ่านต่อหน้า 8)

สงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีจะครบกำหนดจ่ายค่าใบอนุญาตที่วิดิจิตัล งวดที่ 5 ในวันที่ 23 พฤษภาคม รัฐบาลจะออกมาตรา 44 ช่วยผู้ประกอบการทันทีหรือไม่ว่า เรื่องดังกล่าวรัฐบาลกำลังดูแล กำลังดำเนินการเรื่อง มาตรา 44 อยู่ รอว่าออกมาแล้วจะดำเนินการ ได้อย่างไร อย่างน้อยจะบรรเทาความเดือดร้อน ทางด้านเศรษฐกิจไป ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน ด้วย หลายๆ อย่างต้องแก้ไข เรียกว่า ดูแลทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้เกิดความเป็นธรรม และช่วยเหลือผู้ประกอบการบ้าง เพราะที่ผ่านๆ มา เป็นเรื่องที่ทำก่อนแล้ว หลายอย่างต้องแก้ไข และการออกมาตรา 44 ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ได้แค่ไหนอย่างไร ยืนยันว่า มันต้องดีขึ้น

ต่อจากหน้า 1

คนจนลด

'บิ๊กตุ้ย'จ่อใช้ ม.44ช่วยทิวัดิจิทัล

เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 22 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ

รบ.พร้อมหนุนสตาร์ทอัพอวกาศ

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางของ รัฐบาลในการสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ



ด้านอากาศของไทยว่า วันนี้มีอยู่แล้ว หลายอย่างอยู่ในการลงทุนของบีโอไอ ซึ่งสตาร์ตอัพเป็นส่วนหนึ่งของเอสเอ็มอี ส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่ๆ โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน ได้รับความร่วมมือทั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม อีอีซี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งในวันหน้าต้องดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ให้ได้ อะไรที่วิจัยพัฒนา ทั้งการต่อยอดหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความร่วมมือเกิดขึ้น อย่างไรต้องเดินไปสูตรงนั้น เพราะวันนี้เป็นการปฏิรูปอุตสาหกรรมระยะที่ 4 ของโลกด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล ต้องเดินหน้าต่อไป

ปลื้มศก.ไตรมาสแรกโต4.8%

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยว่า ตอนนี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกเติบโตถึงร้อยละ 4.8 ถือว่าสูงสุดในรอบ 5 ปีว่า รัฐบาลทำมาตั้งแต่เศรษฐกิจตกต่ำจากศูนย์จนปรับขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้เห็นว่ามีการพัฒนาตามลำดับในเศรษฐกิจมหภาค ส่วนเศรษฐกิจระดับล่าง เดิมด้วยโครงการไทยนิยม เพื่อให้มีการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงาน การปรับเปลี่ยนและเพิ่มคุณภาพเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการไทยนิยมมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ขณะที่มีการแจกจ่ายงบประมาณตามโครงการต่างๆ อาทิ โครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชน การบริหารจัดการน้ำ การท่องเที่ยวในชุมชน การเลี้ยงสัตว์ การแพทย์แผนไทย

หวั่นมือบกรทบท่องเที่ยว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการที่มีการเสนอเข้ามาในส่วนของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น กลุ่มงานที่ 1 โครงการสร้างงานอาชีพ สร้างรายได้ทางตรง มีประมาณ 12,544 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.19 ของจำนวนโครงการที่เสนอเข้ามาทั้งหมด กลุ่มงานที่ 2 โครงการสร้างงานอาชีพ สร้างรายได้ทางอ้อม 7,999 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 กลุ่มงานที่ 3 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 67,857 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76 ทั้งนี้ต้องต่อยอดและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มิฉะนั้นเศรษฐกิจ

จะยังอยู่ที่ร้อยละ 4.8 แต่อย่าลืมนำต้องทำให้เศรษฐกิจข้างล่างดีขึ้นจริงๆ ถ้าทำต่อเนื่องและเชื่อมโยง รวมถึงเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญ คือเรื่องความมั่นคง สมาคมการท่องเที่ยวร้องเรียนว่าถ้ามีเรื่องที่เกิดกับความมั่นคงจะส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยว ช่วงที่ผ่านมาการท่องเที่ยวสร้างรายได้หลายแสนล้านบาทให้ประเทศ มีคนเข้ามาท่องเที่ยวในไทย 30 กว่าล้านคน ถ้าประเทศยังมีการเดินขบวนแบบนี้เรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด คนที่มาท่องเที่ยวจะหายไปเรื่อยๆ ตัวเลขต่างๆ ทางเศรษฐกิจจะตกทั้งหมด ดังนั้นสิ่งต่างๆ จะไม่เกิดขึ้น

'บิ๊กป้อม'โชว์ผลงานไทยนิยม

ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์สั่งการให้รัฐมนตรีแถลงผลความคืบหน้าตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า แม็ดัวชีวิตเศรษฐกิจจะดีขึ้นมากทุกตัว จีดีพีไตรมาสแรกโตถึง 4.8% แต่รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับเรื่องกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยนิยมยั่งยืน มีการส่งทีมระดับตำบลและชุมชนลงไปกว่า 8 หมื่นแห่ง พูดคุยกับชาวบ้านประมาณ 8 ล้านคน เพื่อไปสร้างความรู้ความเข้าใจและหาข้อมูลเชิงลึกมาแก้ปัญหาเรื่องรายได้ดีดี ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้น โครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท ขณะนี้ได้แผนงานโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนงานระดับอำเภอ เสร็จแล้วจะส่งไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม และส่งไปให้สำนักงานจัดหางบประมาณเขตพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนอนุมัติจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนเดือนมิถุนายนจะเริ่มแผนงานต่างๆ ได้ทันที และนับจากวันที่ 17 มิถุนายนโครงการต่างๆ ต้องเสร็จภายใน 120 วัน ส่วนโครงการโอท็อป จะพัฒนาโอท็อปในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประมาณ 3.2 พันกว่าแห่ง งบประมาณ 9 พันล้านบาท

คลังตั้งเป้าคนจนพ้นจน50%

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นการร่วมมือกันทำงานโดยทุกกระทรวง ในส่วนกระทรวงการคลัง มองว่าเศรษฐกิจระดับมหภาคในปัจจุบันค่อนข้างดี ทำให้เกิดรายได้ต่อประเทศและประชาชน ความร่ำรวยเหล่านี้จะค่อยๆ ไหลลงสู่ข้างล่าง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ได้ปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติ จึงได้เกิดโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อช่วยปมเฝ้าความ

ร่ำรวยซึ่งเกิดขึ้นในประเทศให้ไหลลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้คนระดับล่างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งโครงการเมื่อปีที่ผ่านมามีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด 11.4 ล้านราย โดยให้เงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คนไปซื้อสินค้าที่จำเป็น คิดเป็นเงิน 3,000 ล้านบาทต่อเดือน รวมถึงได้ช่วยเหลือร้านค้าคงชีพให้ฟื้นตัวด้วย นอกจากนี้มีโครงการต่อเนื่องในเฟส 2 แนวคิดคือ ทำอย่างไรให้คนพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน รัฐบาลตั้งเป้าจะให้ประชาชนพ้นจากความยากจนให้ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ภายในปีนี้ ขณะที่เป้าหมายส่วนตัว ต้องการให้ประชาชนพ้นจากความยากจนถึง 50 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ ดังนั้น ใครอยากพัฒนาตนเองให้มีรายได้มากขึ้น ให้มาลงทะเบียน โดยหลังจากประกาศรอบแรกในเดือนกุมภาพันธ์ มีคน 6.4 ล้านคนมาลงทะเบียน รัฐบาลใช้งบประมาณต่อเดือนราว 1,200 ล้านบาท

กฤษฎาพิตติวาชีฟเกษตรกร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้ส่งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลและปราชญ์ประจำศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรไปร่วมกับทีมไทยนิยมตำบลของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯจึงมีส่วนร่วมตั้งแต่การสำรวจปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนกว่า 8 หมื่นแห่ง ตลอดเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา เมื่อนำปัญหาที่ได้มาแปลงเป็นจำนวนงบประมาณกลางปีของโครงการไทยนิยมที่รัฐบาลตั้งไว้ 1.5 แสนล้าน กระทรวงเกษตรฯจะได้ 2.4 หมื่นล้าน จัดเป็น 21

โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร แบ่งเป็น 3 อาชีพ คืออาชีพด้านพืช สัตว์ และประมง นอกจากนี้ยังมีโครงการอุดหนุนสถาบันเกษตรกร 203 แห่ง เป็นเงิน 1,700 ล้านบาท โครงการพัฒนาคลังอำนวยความสะดวกทำอาชีพเกษตรกร โดยเฉพาะพัฒนาความสะดวกเรื่องแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ตัวเลขของเกษตรกรที่จะเข้ารับการอบรมมี 2.1 ล้านราย โดยหลักสูตรอบรมมีตั้งแต่ 3-7 วัน สิ่งที่เกษตรกรจะได้รับคือ 1.ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ 2.ได้เครือข่ายในการค้าขายกับบริษัทประชารัฐ 3.หมู่บ้านของประชาชนจะได้รับแหล่งน้ำ และ 4.ได้เงินสดคนละไม่ต่ำกว่า 1,200 บาท มาจากค่าอบรม 4 วัน วันละ 300 บาท โดยรัฐบาลคาดว่าจะการอบรมจะทำให้คนไปสร้างมูลค่าในอาชีพได้เป็นเงินกว่า 53,000 ล้านบาท

ทีเอ็นเอ็น-ทรูพอร์ชียืดเวลาชำระ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ช่อง 16 ทีเอ็นเอ็น และช่อง 24 ทรูพอร์ชียุ ได้ทำหนังสือแจ้งมายัง กสทช. เพื่อขอใช้สิทธิขยายระยะเวลาการชำระค่าประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลงวดที่ 5 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (คสช.) ฉบับที่ 57/2559 จากเดิมช่อง 16 และช่อง 24 ไม่ได้ใช้สิทธิขยายระยะเวลาการชำระจาก 3 งวด เป็น 6 งวด ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (คสช.) ขณะนี้ช่อง 7 หรือ 35 เอชดี ได้นำเงินมาชำระตามเงื่อนไขเดิม 372 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใดจะใช้เงื่อนไขใด ขอให้แจ้ง กสทช.อีกครั้ง

นายฐากรกล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆ จะต้องนำเงินมาชำระในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ถึงเวลา 16.30 น. และหากไม่มาชำระ ภายใน 5 วัน กสทช.จะออกหนังสือแจ้งเตือน ครั้งที่ 1 ให้ผู้ประกอบการมาชำระ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และเมื่อถึงกำหนด ผู้ประกอบการยังไม่นำเงินมาชำระ จะออกหนังสือแจ้งเตือน ครั้งที่ 2 ให้มาชำระภายใน 30 วัน และถ้ายังไม่มาชำระ จะออกหนังสือแจ้งเตือน ครั้งที่ 3 ให้มาชำระภายใน 30 วัน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงมีระยะเวลาทั้งสิ้น 90 วัน แต่หากยังไม่มีการชำระอีก กสทช.จะนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. เพื่อออกคำสั่งทางปกครองพักใช้ใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว ซึ่งใช้เวลาอีก 30 วัน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่มาชำระค่าใบอนุญาต ภายใน 120 วัน กสทช. จะออกคำสั่งให้ผู้ใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล รับผิดชอบการส่งสัญญาณของทีวีดิจิทัล ที่ไม่มาชำระค่าใบอนุญาตทันที

ดีเดย์23พ.ค. ช่องต้องจ่ายงวดที่5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 23 พฤษภาคม เป็นวันครบกำหนดชำระค่าใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 22 ช่อง โดยผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องนำเงินค่าใบอนุญาต งวดที่ 5 มาชำระให้กับ กสทช. ได้แก่ ช่อง 13 หรือช่อง 3 แฟมมีลี จำนวน 59 ล้านบาท, ช่อง 15 อสมท จำนวน 59 ล้านบาท, ช่อง 16 โมรท ทีวี จำนวน 118 ล้านบาท, ช่อง 17 ช่อง 18 ช่อง 19 สปริงนิวส์ จำนวน 219 ล้านบาท, ช่องวอยซ์ ทีวี จำนวน 122 ล้านบาท, ช่อง 21 ช่อง 22 เนชั่น จำนวน 122 ล้านบาท, ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ จำนวน

395 ล้านบาท, ช่อง 24 ทรูพอร์ชียุ จำนวน 387 ล้านบาท, ช่อง 25 เจเอ็มเอ็ม จำนวน 210 ล้านบาท, ช่อง 26 นาว จำนวน 201 ล้านบาท, ช่อง 27 อาร์เอส (ช่อง 8) จำนวน 207 ล้านบาท, ช่อง 28 หรือ 3 เอสดี จำนวน 208 ล้านบาท, ช่อง 29 โมโน จำนวน 206 ล้านบาท, ช่อง 30 อสมท จำนวน 258 ล้านบาท, ช่อง 31 วัน จำนวน 256 ล้านบาท, ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี จำนวน 260 ล้านบาท, ช่อง 33 หรือ ช่อง 3 เอชดี จำนวน 277 ล้านบาท, ช่อง 34 อัมรินทร์ทีวี จำนวน 256 ล้านบาท, ช่อง 35 (ช่อง 7) จำนวน 372 ล้านบาท และช่อง 36 พีพีทีวี จำนวน 270 ล้านบาท ทั้งนี้ หากทุกรายนำเงินค่าประมูลมาชำระ กสทช.จะได้เงินรวม 4,808 ล้านบาท

อนึ่ง สำหรับก่อนหน้ามี 5 ช่องทีวีที่ไม่เข้ารับการผ่อนผันตามประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (คสช.) เมื่อปี 2559 โดยได้มีการชำระค่างวดเต็มจำนวนคือ ช่อง 35 (ช่อง 7) ช่อง 19 สปริงนิวส์, ช่อง 16 ทีเอ็นเอ็น, ช่อง 24 ทรูพอร์ชียุ และช่อง 23 เวิร์คพอยท์

คก.โทรมาล1ขยายตัวส่งออกดี

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไตรมาส 1/2561 ที่ขยายตัว 4.8% ตัวเลขการส่งออกเดือนเมษายนที่ขยายตัวในรอบหลายเดือน การลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น สะท้อนว่าบริษัทจดทะเบียน (บจ.) มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทำให้ไตรมาสแรกที่ผ่านมา บจ.มีกำไรสุทธิ 2.86 แสนล้านบาท สูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและไตรมาส 4/2560

นางเกศรากล่าวว่า ส่วนแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจอีก 3 ไตรมาส ทางตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ แต่ถ้าดูจากที่นักวิเคราะห์สำนักต่างๆ ประเมินไว้จะพบว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรก ที่ออกมาดี และคาดว่าถ้า บจ.ปีนี้จะเติบโตประมาณ 10% เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ได้มีการตั้งสำรองไปแล้วในปีที่ผ่านมา จึงไม่น่าจะมีการตั้งสำรองที่ผิดปกติในปีนี้ ขณะเดียวกันราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลดีกับหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนัก 1 ใน 4 ของตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าอาจจะกระทบกับต้นทุนของผู้ประกอบการจากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น แต่ค่าเงินบาทยังแข็งค่า ทำให้หุ้นส่งออกและนำเข้ามีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ

ส่งออกเมษาโต12.3%

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกไทยเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวสูงขึ้น 12.3% เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 หรือคิดเป็นมูลค่า 18,946 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือเป็นการขยายตัวสูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ โดยรวม 4 เดือนแรกของปี 2561 การส่งออกมีมูลค่า 81,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.5% สูงสุดในรอบ 7 ปี ขณะที่ในรูปของเงินบาท เดือนเมษายน มีมูลค่า 586,314 ล้านบาท ขยายตัว 0.8% ซึ่งการส่งออกในรูปเงินบาทที่เป็นบวกสะท้อนว่าแรงกดดันเงินบาทแข็งค่าลดลง และรวม 4 เดือนแรกของปี 2561 การส่งออกมีมูลค่า 2,579,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.6%

อุตสาหกรรมดีสูงสุกรอบ14เดือน

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า สำหรับสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก และน้ำมันสำเร็จรูป ขณะที่การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาขยายตัวที่ 9.8% หลังจากที่ติดลบมาระยะหนึ่ง สินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ พัก ผลไม้สด แช่แข็งกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป โดยเฉพาะข้าวที่คาดว่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีออเดอร์รออยู่แล้วราว 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรคาดว่าจะส่งผลดีต่อรายได้ภาคเกษตรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยางพารา ติดลบ 12.3% โดยเป็นผลทางด้านราคาแม้ว่าปริมาณการส่งออกขยายตัวได้ในระดับสูง ทั้งนี้ แม้อากาศยังหดตัวต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มดีขึ้นตามราคาน้ำมัน ส่วนน้ำตาลทราย ยังติดลบต่อเนื่อง 35.8% ทั้งด้านราคาและปริมาณ โดยราคาน้ำตาลในตลาดโลกถูกกดดันจากการเร่งส่งออกของประเทศบราซิลเพื่อชดเชยค่าเงินที่อ่อนค่าลง ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องในระดับสูงเป็นเดือนที่ 14 ที่ 12.2% อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป ส่วน ตู้เย็นและส่วนประกอบ ติดลบ 9.4% ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ติดลบ 5.0% เป็นต้น

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ด้านตลาดส่งออกพบว่า การส่งออกไปตลาดสำคัญ ขยายตัว

เกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดอาเซียน 5 และ ตลาดตะวันออกกลาง โดยการส่งออกไปยัง ตลาดหลักขยายตัวสูง 13.9% โดยเป็นการ ขยายตัวในทุกตลาด ทั้งการส่งออกไป สหรัฐ 9.6% ญี่ปุ่น 14.8% และสหภาพยุโรป 18.5% อินเดียยังขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ 28.7% ทั้งนี้ การส่งออกเงินกลับมาขยายตัวสูงถึง 19.9%

หลังจากติดลบในเดือนก่อนหน้า การส่งออก ไปตลาดซีแอลเอ็มวี 19.3% ช่องก 13.8% เกาหลีใต้ ขยายตัว 9.9% เป็นต้น

ส่งออกทุเรียนขยายตัว207%

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวด้วยว่า เดือนนี้การ ส่งออกที่มีการเติบโตอย่างชัดเจนคือ การส่ง ออกทุเรียน หลังจากมีการนำแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซเข้ามาสนับสนุน โดยส่งออกทุเรียน ขยายตัว 207.2% หรือมูลค่า 220 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เป็นการขยายตัวทั้งด้านปริมาณที่เพิ่มขึ้น 135% หรือ 1.2 แสนล้านต้น และด้านราคา ที่เพิ่มขึ้น 30.6% ทั้งนี้ พบว่าการส่งออกทุเรียน เดือนนี้สัดส่วน 50% ส่งไปยังตลาดจีน หรือ 5.6 หมื่นล้านต้น ขณะที่เวียดนาม 4.2 ล้านต้น ช่องก 2.1 หมื่นล้านต้น และได้หวัน 3 พัน ล้านต้น เป็นต้น ซึ่งโดยรวม 4 เดือนแรกของ ปี 2561 มูลค่าการส่งออกรวมอยู่ที่ 286 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 159% หรือคิดเป็นเงิน บาทราว 8,914 ล้านบาท และปริมาณส่งออก รวม 1.5 แสนล้านต้น

“การส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเดือนเมษายน ขยายตัว 774% มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ส่วนการส่งออกผลไม้ทั้งหมดไปจีน ขยายตัว 352% สะท้อนการนำอีคอมเมิร์ซมา ช่วยสนับสนุนการส่งออกผลไม้ มีส่วนที่ทำให้ ไทยสามารถขยายสัดส่วนการส่งออกได้จริง มองว่ารัฐบาลน่าจะมียุทธศาสตร์สนับสนุนให้มีการนำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาช่วยในการ ส่งออกผลไม้อื่นๆ ด้วย เพราะผลไม้จะออกตาม ฤดูกาล ซึ่งการนำแพลตฟอร์มมาช่วยจะทำให้ การส่งออกผลไม้มีช่องทางขายเพิ่มมากขึ้น เพราะแค่ตัวเลขเดือนเดียวเห็นว่ามียอดที่เป็น รูปธรรม นอกจากนี้ เช็กเตอร์เกษตรทั้งทุเรียน และอื่นๆ กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายควบคุม เรื่องคุณภาพ และมาตรฐานการส่งออก เห็น ช่วงนี้ทุเรียนขายดีอาจจะมีการเร่งตัด ซึ่งหาก มีทุเรียนอ่อนส่งออกไป จะทำให้ภาพพจน์สินค้า ไทยดูไม่ดีได้ ซึ่งทั้งกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเร่งติดตามด้านมาตรการส่งออกด้วย” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

นำเข้าวัตถุดิบขยายตัว20.4%

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวอีกว่า ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 20,229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยาย ตัวตัว 20.4% ส่งผลให้เดือนนี้การค้าขาดดุล 1,283 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ กังวลใจเพราะเป็นสินค้านำเข้าจากการนำเข้า วัตถุดิบและเครื่องจักรกลถือเป็นสัญญาณที่ดี กับเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รวม 4 เดือนแรกการค้าเกิน ดุล 673 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“การส่งออกในปี 2561 คาดว่าจะขยาย ตัวได้มากกว่าเป้าหมายการส่งออกที่ 8% โดย จะมีการทบทวนตัวเลขใหม่อีกครั้งในช่วงเดือน มิถุนายน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ ที่แข็งแกร่งในตลาดศักยภาพสอดคล้องกับ เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นส่งผลดีต่อราคา สินค้าโภคภัณฑ์ ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามคือ สถานการณ์ในตลาดโลก ด้านสงครามการค้า ขณะนี้จีนและสหรัฐชะลอการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันออกไปจึงยังต้องติดตาม สถานการณ์ต่อเนื่อง” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ซี‘สุเมธ’รับไม้ต่ออุษณีย์

แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะ กรรมการ (บอร์ด) การบินไทย ที่มี พล.อ.ตรีทศ สนแจ้ง รักษาการประธานบอร์ดเป็นประธานที่ ประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติ เห็นชอบผลการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) ซึ่งผู้ผ่านการสรรหา คือ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) นั้น ตามขั้นตอนจะต้องให้นายสุเมธไปดำเนินการ เรื่องการลาออกจากตำแหน่งเดิมก่อน จากนั้นก็จะขึ้นขั้นตอนของคณะอนุกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ จะเรียกนายสุเมธเข้ามาเจรจา ในเรื่องเงื่อนไขการจ้าง และผลตอบแทน ก่อน นำเสนอบอร์ดพิจารณาต่อไป โดยในขั้นตอน ดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะสอดคล้องกันกับการทำ หน้าที่ของนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย ที่จะ เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 พอดี

‘ศิริ’เตรียมเรียก‘กบง.’ถกด่วน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวง พลังงานเตรียมประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) ส่วนภายในสัปดาห์ นี้เพื่อกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก วิกฤตราคาน้ำมันด้วยการดูแลเสถียรภาพราคา ดีเซลไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะภาคขนส่งทั้งรถบรรทุก รถโดยสาร ธารณะและเรือโดยสาร ที่จะไม่ทำให้ต้องปรับ ขึ้นค่าขนส่งและบริการเพิ่มขึ้น โดยสำหรับ มาตรการระยะสั้นก่อนที่จะมีเปิดจำหน่ายน้ำมัน ไบโอดีเซลเกรดพิเศษหรือบี 20 ซึ่งมีราคาต่ำกว่าบี 7 ประมาณ 3 บาทต่อลิตรที่จะจำหน่ายให้ กับ Fleet รถบรรทุกที่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ ปลายเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่ง หากระหว่างนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกขยับเพิ่มขึ้น สูงจนส่งผลให้ดีเซล (บี7) ที่เป็นเกรดธรรมดาที่ ขณะนี้อยู่ที่ 29.79 บาทต่อลิตรปรับขึ้นเกิน 30 บาทต่อลิตรจะใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มี ฐานะการเงินสุทธิ 30,505 ล้านบาทนำมาตรึง ราคายาปลิกดีเซลให้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

คนจนลด

พร้อมดันกองทุนน้ำมันช่วยลดภาวะ

นายศิริกล่าวว่า ทั้งนี้ หลังจากมีการจำหน่าย บี 20 ได้แล้วหาระดับราคาน้ำมันดิบตลาดโลก เพิ่มขึ้นสูงระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งจะมีผลให้ราคาดีเซลเกิน 30 บาทต่อลิตร กระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการดูแลความ ผันผวนโดยจะใช้เงินกองทุนน้ำมันฯช่วยลด ภาวะให้ขึ้นราคาขายปลีกเท่ากับ 50% ของราคา ที่ควรจะเพิ่มขึ้นกล่าวคือหากราคาน้ำมันตลาด โลกขึ้น 1 บาทต่อลิตรก็จะให้กองทุนน้ำมันฯ ช่วยลดภาวะ 50 สตางค์ต่อลิตรหรือขึ้นเพียง 50 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งมั่นใจว่าฐานะกองทุนฯ ที่มีอยู่จะสามารถดูแลราคาการขึ้นราคาขาย ปลิก 50% ของราคาที่ควรจะเพิ่มได้ประมาณ 10 เดือน

“ถ้าราคาดีเซลขึ้นต่อเนื่องเราดูแล 50% นี้ ก็หมายถึงไม่ใช่ตรง 30 บาทต่อลิตรแล้ว และ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อราคาขาย ปลิกน้ำมันในช่วงขาขึ้นจึงได้มอบหมายให้สำนัก นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สามารถแจ้ง ราคาขายปลีกน้ำมันได้ล่วงหน้าเช่นเดียวกับผู้ค้ น้ำมัน” นายศิริกล่าว และว่า ส่วนราคาแอลพีจี ที่มีการปรับขึ้นราคาต่อเนื่องล่าสุดอยู่ถึงครั้ง

เรือนอยู่ที่ 395 บาทต่อตันคงไม่จำเป็นจะต้องมีมาตรการมาดูแลเนื่องจากขณะนี้ทางประเทศฝั่งตะวันตกกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนที่จะทำให้การใช้แอลพีจีลดต่ำลงซึ่งจะเป็นแรงกดดันให้ราคาแอลพีจีตลาดโลกมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงเช่นกันโดยขณะนี้เริ่มเห็นสัญญาณการลดลงแล้ว ส่วนเงินกองทุนน้ำมันบัญชีแอลพีจีขณะนี้เหลือเพียง 551 ล้านบาทโดยการอุดหนุนแอลพีจีที่โลกริมละ 2.70 บาทนั้นยังสามารถดูแลราคาได้อีก 2-3 เดือนซึ่งก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด

จัดเก็บภาษีแก๊สน้ำมันแพง

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ประชาชนกำลังเดือดร้อนกันอย่างมากจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่สูงสุดแตะลิตรละ 30 บาทแล้ว ทั้งที่ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงกว่าบาร์เรลละ 100 เหรียญ สูงกว่าตอนที่อยู่ประมาณบาร์เรลละ 70 กว่าเหรียญมาก แต่ราคาดีเซลยังต่ำกว่า 30 บาท ทั้งนี้เพราะรัฐบาลในขณะนั้นเห็นใจประชาชนจึงลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันสำหรับน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชน อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำไปพิจารณาเอาแบบอย่างเพราะราคาน้ำมันโลกน่าจะผันผวนระยะหนึ่งเท่านั้น เมื่อราคาน้ำมันโลกปรับลงมาสู่ปกติจะเรียกเก็บภาษีใหม่ได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้สูงเกินไปจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังย่ำแย่ โดยปัจจุบันเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลถึง 5.85 บาทน่าจะลดลงมาได้ ส่วนกองทุนน้ำมันเก็บน้อยอยู่แล้วเพราะความจำเป็นน้อยลงหลังจากลดตัวราคาแก๊ซ ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลเร่งพิจารณาลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงเพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เคยประกาศถามตนว่า ตอนอยู่ในตำแหน่งทำอะไร ทั้งที่ตนได้ทำหลายเรื่องเช่น ยกเลิกเบนซิน 91 ทำให้มีการใช้เอทานอลมากขึ้น งดการเก็บกองทุนน้ำมัน ลดการอุดหนุนพลังงานแสงอาทิตย์ตามราคาต้นทุนที่ต่ำลง ย้ายศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเข้ากระทรวง ออกเครดิตการ์ดพลังงาน เริ่มลดตัวราคาแก๊ซ ฯลฯ

แก๊ซหุงต้มขึ้นกระทบบานด่วนจี๋ๆ

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้ศึกษาผลกระทบ

ของการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ขนาดถึง 15 กก. จาก 353 บาท/ถัง เป็น 395 บาท/ถัง หรือปรับเพิ่มขึ้น 49 บาท/ถัง พบว่าส่งผลให้ต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จ (จานด่วน) เพิ่มขึ้น 15-20 สตางค์/จาน/ชาม โดยคำนวณจากก๊าซหุงต้ม 1 ถัง สามารถปรุงอาหารได้ 100-200 จาน/ชาม เช่น ก๋วยเตี๋ยว มีต้นทุนก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้น 1.88 บาท/ชาม จากเดิมต้นทุนค่าแก๊ซหุงต้มอยู่ที่ 1.68 บาท/ชาม หรือต้นทุนแก๊ซหุงต้มเพิ่มขึ้น 20 สตางค์/ชาม ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลที่ผู้ประกอบการอาหารจานด่วนจะปรับราคาขึ้นมา เพราะกระทบต้นทุนการผลิตอาหารน้อยหรือไม่ถึง 1 บาท

“กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงไปตรวจสอบราคาอาหารจานด่วนในท้องตลาด โดยเห็นว่าการที่ผู้ประกอบการจะปรับขึ้นราคาจานด่วน 5 บาท/จาน/ชาม ไม่สมเหตุสมผล และจะทำการสำรวจราคาจำหน่ายแก๊ซหุงต้มในครัวเรือน เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายแก๊ซเกินราคาตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดราคาอ้างอิง” นายบุญฤทธิ์กล่าว

เรียกถกชัฟฟลายเออร์ประเมิน

นายบุญฤทธิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้จะหารือกับผู้ผลิตสินค้า (ชัฟฟลายเออร์) เพื่อประเมินสถานการณ์ราคาสินค้าที่ปรับขึ้น หลังจากนี้แนวโน้มราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนของค่าขนส่งมีราคาสูงขึ้น โดยจะขอความร่วมมือให้ชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้าไว้ก่อน หากต้นทุนไม่ปรับขึ้นหนักจนหาสาเหตุไม่ได้

นายบุญฤทธิ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ได้มีการคำนวณต้นทุนการปรับขึ้นค่าขนส่งรถบรรทุกที่จะปรับราคาขึ้นมาประมาณ 5% พบว่าจะกระทบราคาขายปลีกสินค้าในภาพรวมน้อยสุด 0.0032% และกระทบมากที่สุดที่ 0.4853% โดยสินค้าที่กระทบน้อยสุดคือผ้าอนามัย และสินค้าที่กระทบมากที่สุดคือ ปูนซีเมนต์ ขณะที่หมวดอาหารและเครื่องดื่ม พบว่าจะกระทบน้อยสุด 0.0178% มากสุด 0.2772% ซึ่งสินค้าที่กระทบน้อยสุด คือ ปลากระป๋อง สินค้าที่กระทบมากที่สุดคือ นมถั่วเหลือง ส่วนหมวดเกษตร สินค้าที่ได้รับผลกระทบ เช่น ยาปราบศัตรูพืช กระทบ 0.0848% และปุ๋ยเคมี กระทบ 0.2452%

“ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3 บาท จาก 25 บาท/ลิตร เป็น 28 บาท/ลิตร เป็นเพียงต้นทุนค่าขนส่งบางส่วนเท่านั้น เพราะ

รถบรรทุกส่วนใหญ่จะใช้ก๊าซเอ็นจีวี ดังนั้นกรมจึงทำการวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของคุณค่าขนส่งที่จะปรับขึ้นมาประมาณ 5% ซึ่งกระทบต่อราคาสินค้าไม่มาก แต่ในสัปดาห์นี้จะคุยกับชัฟฟลายเออร์ เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อน” นายบุญฤทธิ์กล่าว

ข่าวสารแจ้งขึ้นอีก20-30บาท/ถัง

นายสมชาย พรรัตน์เจริญ นายสมาคมค้าส่ง-ปลีกไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีสินค้าที่แจ้งขอปรับราคาเข้ามาอย่างสม่ำเสมอคือ ข้าวสารบรรจุถุง (5 กก.) โดยจะขอปรับขึ้นราคาประมาณ 20-30 บาท/ถุง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบคือข้าวเปลือกปรับราคาสูงขึ้น ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สบู่เหลว ผงซักฟอก แชมพู ไม่ได้มีการแจ้งขอปรับราคาเข้ามา แต่พบว่ามีมีการปรับลดขนาดสินค้าลง และจำหน่ายในราคาเท่าเดิม

“เรื่องราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับสูงขึ้น ขณะนี้ผู้ค้าส่งค้าปลีกก็ใช้วิธีการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน โดยสมาคมได้มีการหารือกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ที่จะบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุน เช่น จะบรรทุกอย่างไรให้ได้จำนวนสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนราคาสินค้ามองว่าทางผู้ผลิตไม่น่าจะปรับขึ้นมาก เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดี กำลังซื้อไม่ฟื้น มีผลต่อยอดขายได้” นายสมชายกล่าว

อศ.ขอขึ้นราคาข้าวหอมมะลิ

นางอินทิรา โภคบุณยรักษ์ ผู้อำนวยการคลังสินค้า (อศ.) เปิดเผยภายหลังลงนามกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทยว่า ขณะนี้

อศ.อยู่ระหว่างพิจารณาปรับขึ้นราคาขายปลีกข้าวหอมมะลิตรา อศ. ใหม่จากปัจจุบันอยู่ที่ 210 บาทต่อถุง (ถุง 5 กก.) หลังจากราคายังต่ำกว่าข้าวหอมมะลิของเอกชนยี่ห้อต่างๆ ถุงละ 40-50 บาท เบื้องต้นจะปรับเพิ่มไม่เกิน 10 บาทต่อถุง เพื่อให้ราคาต่ำกว่าภาคเอกชนมากเกินไป คาดว่า ในเร็วๆ นี้ จะได้ข้อสรุป โดยข้าวหอมมะลิแบรนด์เอกชน 100% ราคาปรับเพิ่มขึ้นมากซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด โดยราคาเฉพาะที่ 250-260 บาทต่อถุง

‘นกแอร์’จ่อปรับราคาตั๋ว

นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้นขณะนี้ ต้องยอมรับว่าเข้ามาเป็นผลกระทบทำให้ต้นทุนของธุรกิจสายการบินปรับสูงขึ้น และจะส่งผลต่อราคาบัตรโดยสาร รวมไปถึง

ถึงการทำโปรโมชั่นแข่งขันในราคาต่ำ ที่อาจจะต้องปรับสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การปรับเพิ่มของราคาตัวจะยังคงดำเนินอยู่ในกรอบเพดานราคา ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนด อีกทั้งจะไม่ทำให้ผู้โดยสารได้รับผลกระทบหนัก

“ราคาน้ำมันอยู่ในช่วงขาขึ้น ราคาตัวก็จะต้องปรับ แต่โปรโมชั่นก็ยังต้องมี เพราะธุรกิจสายการบินมีการแข่งขันรุนแรง ซึ่งทางออกในตอนนี้ทางสายการบินก็อาจจะพิจารณาทำ

โปรโมชั่นราคา แต่ไม่ถูกเหมือนเดิม หรือไม่ก็จะใช้วิธีลดที่นั่งโปรโมชั่นในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งแน่นอนว่าทางออกที่กแอร์จะทำจะไม่กระทบต่อผู้โดยสาร ส่วนระยะเวลาในการเริ่มปรับราคาตัว ก็ต้องประเมินตามดีมานด์ของตลาดก่อน” นายปิยะกล่าว

กพท.ชี้ขึ้นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าว ว่า ตามปกติหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ทางสายการบินสามารถปรับเพิ่มต้นทุนในส่วนของค่าธรรมเนียมน้ำมัน ซึ่งจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสาร โดยไม่ต้องขออนุญาตมาที่ กพท. เนื่องจาก กพท.ได้ให้หลักการไว้ว่าหากน้ำมันขึ้นก็สามารถปรับขึ้นได้ แต่โดยรวมราคาบัตรโดยสารต้องไม่เกินกรอบเพดานกำหนด คือ 13 บาท/กิโลเมตร ทั้งนี้ เมื่อน้ำมันปรับลดก็ต้องลดราคาลงด้วย

นายจุฬากล่าวว่า ปัจจุบันราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จึงเชื่อว่าแต่ละสายการบินคงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการปรับตัวรับมือต้นทุนที่เพิ่มสูง และหากรับมือไม่ไหวก็คงต้องมีปรับราคาบัตรโดยสารขยับขึ้นบ้าง แต่เชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบต่อผู้โดยสารมาก เพราะอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันมีการแข่งขันรุนแรง ดังนั้นผู้ประกอบการต้องทำราคาแข่งขันเพื่อแย่งชิงตลาด